

Số: 60 /TB-HĐTĐKT

Lạng Sơn, ngày 16 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO
Kết quả Kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ
công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-HĐTĐKT ngày 27/7/2018 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) tỉnh về việc kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, từ ngày 20/8/2018 đến hết ngày 08/10/2018 (*có lịch kiểm tra gửi kèm*), căn cứ Kế hoạch kiểm tra, các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh được phân công làm Trưởng các đoàn kiểm tra cùng với đại diện lãnh đạo, chuyên viên Ban TĐKT, Sở Nội vụ, đại diện Phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra đối với 11/11 đơn vị thuộc các Cụm thi đua của tỉnh năm 2018.

Kết thúc đợt kiểm tra tại 11 đơn vị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA

Các đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra theo 13 nội dung yêu cầu của Kế hoạch số 29/KH-HĐTĐKT ngày 27/7/2018 của Hội đồng TĐKT tỉnh, trong đó tập trung kiểm tra làm rõ: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2018; kết quả triển khai, thực hiện các phong trào thi đua; hoạt động của Hội đồng TĐKT, Hội đồng sáng kiến; công tác xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; công tác khen thưởng của các đơn vị; việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng; công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng, cụ thể:

1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Qua kiểm tra cho thấy công tác thi đua, khen thưởng đã được cấp ủy đảng, chính quyền của các đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Ngay từ đầu năm các đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác TĐKT; phát động phong trào thi đua; đăng ký chỉ tiêu thi đua, ký kết giao ước thi đua, cụ thể: 11/11 đơn vị ban hành kế hoạch triển khai công tác TĐKT; 11/11 đơn vị có phát động phong trào thi đua; 11/11 đơn vị có đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua.

Các đơn vị được kiểm tra cơ bản đã tham gia, thực hiện tốt quy chế và các hoạt động của cụm, đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo với đơn vị Trưởng, Phó cụm kịp thời. Việc triển khai Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã được các đơn vị quan tâm thực hiện, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đổi mới công tác TĐKT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017; các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc: 11/11 đơn vị đã có kế hoạch cụ thể triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

2. Kết quả triển khai, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

Ngay từ đầu năm các đơn vị đã tổ chức phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ trong cơ quan, đơn vị. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đến thời điểm kiểm tra hầu hết các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ được giao từ 70 - 80% kế hoạch trở lên, trong đó có nhiệm vụ, chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm.

Ngoài phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đơn vị cũng đã quan tâm phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề như: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với phong trào “Đoàn kết, sáng tạo; thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; Cục Thuế tỉnh với phong trào “Công chức, người lao động ngành Thuế phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc”; Bưu điện tỉnh với phong trào “Tạo bước đột phá – nâng tầm giá trị thương hiệu – phát triển văn hóa doanh nghiệp”, phong trào “Bưu điện – văn hóa xã hội đột phá, thành công năm 2018”, phong trào “Bưu cục kiểu mẫu – Giao dịch viên chuyên nghiệp”. Kết thúc các đợt thi đua cơ bản các đơn vị đều tổng kết và bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để biểu dương khen thưởng tại đơn vị và đề nghị tặng bằng khen của UBND tỉnh.

a) Việc hưởng ứng phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các đơn vị đã xây dựng, kế hoạch, huy động mọi nguồn lực để ủng hộ phong trào, điển hình như :

- Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn đã huy động công nhân viên trong Công ty ủng hộ 90 triệu đồng.

- Cục Thuế tỉnh đã phát động sâu rộng trong toàn ngành tham gia ủng hộ giải cứu trên 5 tấn củ cải trắng cho HTX Gia Cát; tổ chức chương trình “Đông ấm biên cương” tại huyện Đình Lập cùng với các Chi đoàn Cụm thi đua số 3, tổ chức nhiều hoạt động như: hỗ trợ 20 triệu đồng xóa nhà dột nát cho 02 hộ thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tham gia lao động giúp 01 hộ dân san nền làm nhà bếp; xử lý bể nước đầu nguồn cho xã và một số thôn tập trung dân cư; tặng chăn ấm cho 05 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng quần áo ấm cho các cháu thiếu nhi của 17 hộ nghèo thuộc huyện Đình Lập...

- Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Cửa Đông: Trong năm 2017, ủng hộ 47 triệu đồng; năm 2018 ủng hộ 25 triệu đồng. Tham gia khảo sát thiết kế, giám sát thi công nhiều công trình, đặc biệt là các xã điểm về đích nông thôn mới đều hoàn thành theo đúng kế hoạch.

- Bưu điện tỉnh: Trang bị biển hiệu theo hệ thống nhận diện thương hiệu mới cho 10 Bưu cục và 38 điểm Bưu điện – Văn hóa xã; khôi phục hoạt động điểm BĐ-VHX Cường Lợi và BĐ-VHX Hùng Sơn, tăng thêm tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới cho 2 xã Cường Lợi (huyện Đình Lập), xã Hùng Sơn (huyện Tràng Định). Thực hiện sửa chữa 18 Bưu cục và 15 điểm BĐ-VHX với tổng số tiền 19,66 tỷ đồng.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tích cực phối hợp với các Sở, ngành thực hiện, hoàn thiện các tiêu chí về hộ nghèo, lao động có việc làm; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo...

- Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn: Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện sửa chữa máy móc, đồ gia dụng miễn phí cho bà con xã Vân An, huyện Chi Lăng; tư vấn chăm sóc cây trồng vật nuôi, xây bể đựng rác cho xã, hướng dẫn sử dụng mạng Internet văn phòng cho công chức xã.

b) Việc hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017 – 2020: các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tiễn đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua, xây dựng nội dung thi đua, chỉ tiêu thi đua thiết thực, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả “Ba đồng hành, năm hỗ trợ” đối với doanh nghiệp, cụ thể:

- Sở Công Thương đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, nắm bắt tình hình quản lý, hoạt động của doanh nghiệp trong hoạt động XNK tại các cửa khẩu; các thay đổi về chính sách, điều hành của hoạt động XNK, thương mại biên

giới của Trung Quốc, những biến động bất thường, báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan, tham mưu, đề xuất thực hiện các quy định trong quản lý, điều hành hoạt động xuất nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; thương mại biên giới tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt đối với hoạt động của doanh nghiệp và phối hợp thu hút thêm các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Cục Thuế tỉnh xây dựng Kế hoạch với những nội dung cụ thể, thiết thực nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp tiếp cận các kênh thông tin hỗ trợ của cơ quan thuế; chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp để doanh nghiệp an tâm kinh doanh; góp phần hoàn thành mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả vào năm 2020 của Chính phủ.

- Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn: xây dựng chương trình phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Công ty TNHH MTV DK Việt Nhật, Công ty TNHH Bảo Long...) bố trí tạo việc làm cho người lao động sau khi được đào tạo tại Trường, góp phần cung cấp nguồn lao động cho doanh nghiệp.

c) Việc hưởng ứng phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020: các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn từng đơn vị để đạt được kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo bền vững của địa phương, cụ thể:

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: tích cực tham mưu thực hiện Đề án giảm nghèo có địa chỉ từ năm 2014, đảm bảo tỷ lệ giảm nghèo đúng chỉ tiêu. Qua rà soát 6 tháng đầu năm không còn hộ gia đình người có công nghèo. Tính đến thời điểm báo cáo (tháng 9) ước giảm nghèo năm 2018 của toàn tỉnh giảm 2,15% tương đương 4.450 hộ.

- Cục Thuế tỉnh: Vận động công chức, người lao động ngành Thuế ủng hộ quỹ vì người nghèo gần 120 triệu đồng.

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: chỉ đạo Chi đoàn thanh niên phối hợp tổ chức chương trình tình nguyện trồng trên 700 cây thông cho gia đình anh La Văn Toan, hộ nghèo tại thôn Nà Dạ, xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng; tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây và hỗ trợ xây lò đốt rác cải tiến.

- Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Cửa Đông: năm 2017 đã tích cực ủng hộ các chương trình xã hội từ thiện, quỹ vì người nghèo với số tiền trên 85 triệu đồng; 9 tháng đầu năm 2018 đã ủng hộ trên 80 triệu đồng, trong đó ủng hộ 40 triệu đồng xây 01 nhà cho gia đình ông Nguyễn Khắc Giao, là hộ nghèo tại thôn Kéo Lày, xã Đề Thám, huyện Tràng Định.

- **Buru điện tỉnh:** phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thăm hỏi chúc tết và tặng quà 06 chiến sỹ Đồn Biên phòng Pò Mã và 10 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi tặng quà 03 cháu bé có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố, tổng số tiền ủng hộ cho hoạt động an sinh xã hội năm 2017 và 8 tháng đầu năm 2018 là 168 triệu đồng, cùng với 200 tin nhắn “Chung sức vì biển đảo quê hương”.

- **Sở Công Thương:** Chi đạo Chi đoàn tổ chức nhiều hoạt động như gặt lúa và tặng giống cây trồng, ti vi, đầu thu vệ tinh truyền hình kỹ thuật số và tặng quần áo rét cho hộ gia đình nghèo tại xã Hồng Phong (huyện Bình Gia), tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo vượt khó xã Thụy Hùng (huyện Cao Lộc), xã Quan Sơn (huyện Chi Lăng), tặng đồ dùng học tập cho các trẻ em mồ côi không nơi nương tựa tại Trung tâm Hy vọng huyện Lộc Bình.

Việc tổ chức phát động các phong trào thi đua chuyên đề qua kiểm tra cho thấy các đơn vị chủ yếu là hưởng ứng hoặc cụ thể hóa phong trào thi đua do tỉnh, ngành phát động, phong trào thi đua chuyên đề do đơn vị tự phát động còn rất hạn chế, chỉ có một số ít đơn vị phát động phong trào thi đua chuyên đề (tên một số phong trào đã nêu ở trên). Trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua hầu hết các đơn vị chưa quan tâm kiểm tra, giám sát phong trào thi đua; kết thúc các đợt thi đua, các đơn vị có tổng kết và bình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu.

3. Hoạt động của Hội đồng TĐKT và Hội đồng sáng kiến tại các đơn vị

Có 11/11 đơn vị thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến, ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng.

Hội đồng TĐKT của các đơn vị luôn được củng cố, kiện toàn, bổ sung sửa đổi Quy chế hoạt động, các thành viên Hội đồng đã làm tốt vai trò tham mưu, tư vấn cho cấp ủy đảng và chính quyền cơ quan, đơn vị về công tác TĐKT. Hội đồng TĐKT tỉnh đã tổ chức họp theo quy chế để thảo luận, quyết định nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội đồng, xét đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua...

4. Công tác xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến

Công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến đã được các đơn vị quan tâm thực hiện, thông qua phong trào thi đua tại các địa phương, đơn vị đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến có tác dụng giáo dục, nêu gương cho các tập thể, cá nhân học tập làm theo, điển hình như: Cục Thuế tỉnh xây dựng được 03 tập thể và 01 cá nhân với những Đề án, giải pháp công tác trong quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân và giải pháp chống thất thu thuế đối với hoạt động

kinh doanh vận tải thông qua đăng kiểm trên địa bàn tỉnh; Bưu điện tỉnh xây dựng được mô hình Bưu điện văn hóa xã đa dạng dịch vụ và mô hình Bưu cục kiểu mẫu – Giao dịch viên chuyên nghiệp; Huyện Cao Lộc xây dựng được 23 điển hình khu phố, thôn, làng, bản văn hóa 03 năm liên tục, 01 xã điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

5. Công tác khen thưởng tại các đơn vị

- Quy trình xét và công nhận sáng kiến, công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và các hình thức khen thưởng tại các đơn vị: Việc bình xét thi đua, khen thưởng cơ bản đã thực hiện đúng theo quy định của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Các đơn vị đã quan tâm khen thưởng đến các tập thể nhỏ, cá nhân là người lao động trực tiếp.

- Tuy nhiên hiện nay các đơn vị chủ yếu quan tâm thực hiện việc khen thưởng khi kết thúc năm công tác; việc khen thưởng chuyên đề, khen thưởng đột xuất còn rất hạn chế, còn có đơn vị chưa quan tâm thực hiện việc khen thưởng theo thẩm quyền (Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Cửa Đông trong hai năm 2017, 2018 đơn vị không tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân) do vậy chưa động viên kịp thời và khích lệ cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động, công tác.

- Việc đăng ký danh hiệu thi đua ở một số đơn vị chưa thực hiện đúng theo quy định: chỉ đăng ký danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, không đăng ký danh hiệu Lao động tiên tiến, hoặc không đăng ký thi đua, cuối năm vẫn quyết định công nhận ... (Sở Công Thương; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Cục Thuế tỉnh); Công nhận danh hiệu thi đua chưa đúng theo quy định: Không ban hành Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, chỉ có quyết định thưởng tiền (Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Cửa Đông);

- Ban hành Quyết định công nhận danh hiệu thi đua "Tập thể Lao động tiên tiến", "Tập thể Lao động xuất sắc" không căn cứ vào Luật Thi đua – Khen thưởng, mà căn cứ vào văn bản ngành dọc cấp trên (Bưu điện tỉnh).

- Việc công nhận sáng kiến để làm cơ sở xét, công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” ở một số đơn vị thực hiện chưa đảm bảo đúng theo quy định như: Sáng kiến được công nhận đặc cách cấp cơ sở của một số cá nhân chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 7, Quyết định số 36/2018 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (sáng kiến của các cá nhân thuộc ngành Giáo dục – Đào tạo huyện Văn Quan).

6. Công tác tổng hợp, lưu trữ hồ sơ khen thưởng: Cơ bản các đơn vị đã thực hiện công tác tổng hợp, lưu trữ hồ sơ khen thưởng đúng quy định, thuận lợi cho việc tra cứu, theo dõi.

Tuy nhiên, qua kiểm tra còn có một số đơn vị sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chưa khoa học, khó theo dõi: Huyện Văn Quan, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn, Bru điện tỉnh, Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn.

7. Việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng: có 10/11 đơn vị thực hiện đúng theo quy định của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, còn 01 đơn vị chi tiền thưởng chưa đúng quy định (Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn).

8. Kiến nghị, đề xuất của các đơn vị về triển khai nhiệm vụ công tác TĐKT

Qua kiểm tra, Hội đồng TĐKT tỉnh đã tiếp nhận được các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ công tác TĐKT, cụ thể:

- Đề nghị Ban TĐKT tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ TĐKT mở rộng đối tượng tới viên chức làm TĐKT tại các đơn vị trực thuộc.
- Đề nghị xây dựng cuốn cẩm nang về Công tác thi đua khen thưởng.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Đánh giá chung

Các đoàn kiểm tra đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra của Hội đồng TĐKT tỉnh, đảm bảo đúng yêu cầu các nội dung, thời gian quy định, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Kết thúc đợt kiểm tra các đồng chí Trưởng đoàn đã chủ động báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đúng quy định.

Các đơn vị được kiểm tra đã chuẩn bị chu đáo và thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung kế hoạch kiểm tra cơ bản đúng theo nội dung yêu cầu, bố trí thành phần tham dự kiểm tra đầy đủ theo yêu cầu và tạo điều kiện giúp cho đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

Việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại 11 đơn vị được kiểm tra, cơ bản đã đi vào nề nếp, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, của ngành; nội dung, giải pháp thực hiện có đổi mới, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của tỉnh.

Qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của các đơn vị trong việc lãnh đạo,

chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác TĐKT; đồng thời chỉ ra được những mặt mạnh, mặt hạn chế yếu kém của đơn vị giúp cho đơn vị kịp thời có biện pháp khắc phục để phong trào thi đua, công tác khen thưởng ngày càng đạt được hiệu quả.

2. Ưu điểm

Công tác thi đua, khen thưởng đã được cấp ủy đảng, chính quyền các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có hiệu quả. Phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và trở thành động lực thúc đẩy, động viên, lôi cuốn, khuyến khích các cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hoạt động của Hội đồng TĐKT, Hội đồng sáng kiến tại các đơn vị được duy trì thường xuyên, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Việc quán triệt, triển khai Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã được 100% đơn vị triển khai thực hiện.

Công tác khen thưởng đã được các đơn vị quan tâm, thực hiện đi vào nề nếp. 100% các đơn vị được kiểm tra không có đơn thư khiếu nại tố cáo về khen thưởng.

Việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ TĐKT của các đơn vị cơ bản đã thực hiện đúng theo quy định của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 30/8/2012 của UBND tỉnh về trích lập, quản lý quỹ TĐKT trong dự toán ngân sách hằng năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Công tác tổng hợp, lưu trữ hồ sơ khen thưởng cơ bản được sắp xếp có khoa học, đúng quy định, thuận tiện cho việc tra cứu, theo dõi.

3. Hạn chế

Báo cáo của một số đơn vị còn thiếu các số liệu minh chứng, chưa bám sát nội dung yêu cầu của kế hoạch kiểm tra, chưa đánh giá làm rõ kết quả đạt được từ các phong trào thi đua, do vậy 6/11 đơn vị phải bổ sung, hoàn thiện lại báo cáo.

Việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến tại các đơn vị còn lúng túng; công tác phát hiện, xây dựng các mô hình mới, điển hình mới chưa được quan tâm chú trọng thường xuyên.

Các Doanh nghiệp được kiểm tra chưa hiểu rõ, chưa thực hiện khen thưởng (tặng giấy khen) theo thẩm quyền đối với các cá nhân, tập thể theo quy định của Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Hội đồng TĐKT của một số đơn vị hoạt động chưa thực sự có hiệu quả, chưa phát huy đúng chức năng, nhiệm vụ, chủ yếu là xét khen thưởng, chưa chú trọng chỉ đạo các phong trào thi đua của đơn vị.

Trên đây là Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác Thi đua, Khen thưởng tại 11 đơn vị thuộc các Cụm thi đua của tỉnh năm 2018./.

Nơi nhận:

- Vụ III, Ban TĐKT TW;
- Vụ Thanh tra – Pháp chế, Ban TĐKT TW;
- CT, PCT Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT;
- Các đơn vị theo lịch kiểm tra;
- Trưởng, Phó các Cụm thi đua của tỉnh;
- Giám đốc, Phó giám đốc Sở Nội vụ;
- Trưởng, Phó Ban TĐKT;
- Lưu VT, Ban TĐKT, PNVTĐKT

**TM. HỘI ĐỒNG TĐKT TỈNH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**

**GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Hứa Hải Quỳnh**

**TỔNG HỢP LỊCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT
CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2018**

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 60 /TB-HĐTĐKT ngày 16 /10/2018 của Hội đồng TĐKT tỉnh)

TT	Đơn vị được kiểm tra	Thời gian		Thành phần đoàn kiểm tra có mặt	Trưởng đoàn
		Theo kế hoạch	Thực hiện		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội	20/8/2018	28/8/2018	Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ủy viên HĐTĐKT tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Ban TĐKT, Sở Nội vụ	Ông Nông Văn Thắm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
02	Cục Thuế tỉnh	31/8/2018	31/8/2018	Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Ủy viên HĐTĐKT tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Ban TĐKT, Sở Nội vụ	Ông Lý Văn Thăng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
03	Sở Công Thương	28/8/2018	05/9/2018	Lãnh đạo, chuyên viên Ban TĐKT, Sở Nội vụ; Phòng Khoa giáo – Văn xã UBND tỉnh.	(Giám đốc Sở Nội vụ ủy quyền cho Ban TĐKT đi kiểm tra) Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban TĐKT, Sở Nội vụ
04	UBND huyện Cao Lộc	24/8/2018	11/9/2018	Chính ủy Bộ CHQS tỉnh - Ủy viên HĐTĐKT tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Ban TĐKT, Sở Nội vụ	Ông Lê Văn Bền, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh
05	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	05/9/2018	11/9/2018	Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên HĐTĐKT tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Ban TĐKT, Sở Nội vụ	Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh

06	Bưu điện tỉnh	10/9/2018	12/9/2018	Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ - Ủy viên HĐTĐKT tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Ban TĐKT, Sở Nội vụ; Phòng Khoa giáo – Văn xã UBND tỉnh.	Bà Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
07	Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn	14/9/2018	14/9/2018	Lãnh đạo, chuyên viên Ban TĐKT, Sở Nội vụ; Phòng Khoa giáo – Văn xã UBND tỉnh.	(Giám đốc Sở Tài chính ủy quyền cho Ban TĐKT đi kiểm tra) Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban TĐKT, Sở Nội vụ
08	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn	21/9/2018	21/9/2018	Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên HĐTĐKT tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Ban TĐKT, Sở Nội vụ; Phòng Khoa giáo – Văn xã UBND tỉnh	Ông Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
09	Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Phát triển Cửa Đông	25/9/2018	25/9/2018	Chánh Thanh tra tỉnh - Ủy viên HĐTĐKT tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Ban TĐKT, Sở Nội vụ; Phòng Khoa giáo – Văn xã UBND tỉnh	Bà Đoàn Thị Loan, Chánh Thanh tra tỉnh
10	UBND huyện Văn Quan	17/9/2018	28/9/2018	Lãnh đạo, chuyên viên Ban TĐKT, Sở Nội vụ; Phòng Khoa giáo – Văn xã UBND tỉnh	(Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền cho Ban TĐKT đi kiểm tra) Bà Nguyễn Thu Hoài, Trưởng Ban TĐKT, Sở Nội vụ
11	Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn	28/9/2018	08/10/2018	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh - Ủy viên HĐTĐKT tỉnh; Lãnh đạo, chuyên viên Ban TĐKT, Sở Nội vụ; Phòng Khoa giáo – Văn xã UBND tỉnh	Ông Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh